

ชื่อผลงานวิจัย	ผลการใช้ชุดฝึก เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ชื่อผู้วิจัย	นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ
ตำแหน่ง	ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
สถานศึกษาที่ติดต่อ	วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ 053-210057 เบอร์โทรส่วนตัว 085-6179513 E-mail Tungao40@hotmail.com
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ	ปีการศึกษา 2557 (พฤศจิกายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558)
ประเภทงานวิจัย	ประเภทวิจัยชั้นเรียน
บทคัดย่อ	

การวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึก เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึก การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ เพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีต้นทุน วิชาการบัญชีต้นทุน1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึก การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ เพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีต้นทุน วิชาการบัญชีต้นทุน1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้องที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกเสริมทักษะ แบบวัดผลฤทธิ์ในการเรียน ผลการวิจัยสรุป วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าประสิทธิภาพ (E_1/E_2) และทดสอบค่า (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1. การสร้างชุดฝึก เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือ ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร ศึกษาทฤษฎีเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดขอบเขตเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำชุดฝึกสร้างชุดฝึกและ นำชุดฝึกไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยชุดฝึกประกอบด้วยเนื้อหาย่อย 5 เรื่อง

2. ชุดฝึกเรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.84/83.26 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของ การใช้ชุดฝึก การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ร้อยละ 68.410

4. การใช้ชุดฝึกการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีประสิทธิภาพ ด้านความก้าวหน้าทางการเรียน
จริง เพราะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้นได้จริง